



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Phra Nakhon Si Ayutthaya Provincial Health Office

สรุปการประชุมและข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข(PHEOC)
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ครั้งที่ ๔๔/ ๒๕๖๔ วันพุธที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น.เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมไทรงาม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้บัญชาการเหตุการณ์

นายพีระ อารีรัตน์

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประเด็น/ ข้อสั่งการ	ผู้รับผิดชอบ/ดำเนินการ
๑. ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยามอบหมายให้หน่วยงานสาธารณสุขหาแนวทางมา การดูแลผู้ติดเชื้อโควิด-19ที่ตกค้างในชุมชนให้ได้รับการดูแลและรายงานผลให้ผู้ว่าราชการ จังหวัดทราบภายในวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๐๐ น.	- รพ.,สสอ.ทุกแห่ง รับทราบและปฏิบัติ
๒. มอบหมายสาธารณสุขอำเภอ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุกอำเภอประสานงานกับ นายอำเภอว่าแต่ละอำเภอกำหนดจัดตั้ง Community Isolation อำเภอละกี่แห่งและ รองรับได้แห่งละกี่เตียง และรายงานให้กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ สสจ.ทราบ	- รพ.,สสอ.ทุกแห่ง และ กลุ่มภารกิจOperate (พคบ.)รับทราบและปฏิบัติ
๓. มอบหมายสาธารณสุขอำเภอและผู้อำนวยการโรงพยาบาลจัดทำแนวทางมาตรการการ ให้บริการดูแลรักษาสำหรับประชาชนที่ใช้ ATKตรวจด้วยตนเองและมีผลการตรวจเป็น Positive ส่งให้กับกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ สสจ.ทราบ	- รพ.,สสอ.ทุกแห่งทุกกลุ่ม ภารกิจ รับทราบและ ปฏิบัติ
๔.ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงให้โรงพยาบาลทุกแห่ง และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุก อำเภอ ดำเนินการดังนี้ ๑)ผู้ติดเชื้อที่ตกค้างในชุมชน ให้โรงพยาบาลทุกแห่งรับผู้ติดเชื้อทุก ราย ทุกสิทธิ์ มาตรวจเลือด เอกซเรย์ปอด ให้ยา แจกอุปกรณ์เบื้องต้น และนำเข้า Home Isolation , Community Isolation พร้อมแจ้งระบบการสื่อสารกับผู้ติดเชื้อ ๒)กรณีมีผู้ติด เชื้อจำนวนมาก ไม่สามารถดำเนินการได้ทันด้วยวิธีปกติ ให้แจ้งเอกชนมาดำเนินการโดยให้ เจาะเลือด เอกซเรย์ปอด และไม่ต้องรอผล ให้เข้าที่ Home Isolation , Community Isolation ได้เลย ถ้าผลผิดปกติให้ติดตามมารับบริการทันที ๓)ให้จัดซื้อเครื่องอุปกรณ์ แพทย์สำหรับผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประกอบด้วย เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย เครื่องวัด ความอิมตัวของออกซิเจน ยาลดไข้ ยาฟ้าทะลายโจร พร้อมอุปกรณ์อื่นๆที่จำเป็นให้เพียงพอ สำหรับผู้ติดเชื้อใน Home Isolation , Community Isolation ที่คาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้นใน พื้นที่ ทั้งนี้หากมีปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานให้แจ้งมาที่กลุ่มภารกิจปฏิบัติการ ทางการแพทย์ (กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ) ทางเว็บรับ-ส่งข้อมูลของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หรือ Line id :pkb0817806006	- รพ.ทุกแห่ง รับทราบและ ปฏิบัติ

ปิดการประชุม ๑๕.๓๐ น.

นางสาวเสาวนีย์ ประลองกิจ สรุปประเด็นจากการประชุม
นางพิมพ์พร เชื้อบางแก้ว ตรวจสอบสรุปจากการประชุม